



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
16 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์ บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, js100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, INN, nationweekend, springnews, TNN, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 15 ม.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 188 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 154 ราย เดินทางจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ 21 ราย และเดินทางมาจากเมียนมาเข้ามาทาง อ.แม่สอด จ.ตาก 13 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 11,450 ราย หายป่วย 8,288 ราย ยังรักษาอยู่ รพ. 3,093 ราย เสียชีวิตคงที่ 69 ราย

-กรมควบคุมโรค เผย 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และสะสมสูงสุดในประเทศ ตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2563-15 ม.ค. 2564 ได้แก่ 1.สมุทรสาคร รายใหม่ 99 ราย รวม 3,698 ราย 2.ชลบุรี รายใหม่ 4 ราย รวม 634 ราย 3.ระยอง รายใหม่ 6 ราย รวม 570 ราย 4.กทม. รายใหม่ 27 ราย รวม 553 ราย 5.สมุทรปราการ รายใหม่ 5 ราย รวม 310 ราย 6.จันทบุรี รายใหม่ 2 ราย รวม 214 ราย 7.นนทบุรี รายใหม่ 1 ราย รวม 150 ราย 8.อ่างทอง ไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม รวม 89 ราย 9.นครปฐม ไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม รวม 77 ราย และ 10.ปทุมธานี รายใหม่ 1 ราย รวม 69 ราย

-นครสวรรค์ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นนักศึกษาอายุ 20 ปี ไปฝึกงานที่บริษัทแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรสาคร ส่งรักษา รพ.สวรรค์ประชารักษ์

-จันทบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย จากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน

-ชลบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ที่ อ.ศรีราชา 1 ราย ติดเชื้อในผ้า และอีก 3 ราย ใน อ.บางละมุง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า

-ระยอง ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย หนึ่งในนี้เป็นคนขับรถตู้เดินทางไปหลายพื้นที่ ทั้งงานสังสรรค์ งานปีใหม่หมู่บ้าน และพบเพื่อนฝูง

-กทม. พบวินจยย. ติดโควิด เผยไทม์ไลน์รับส่งผู้โดยสารย่านบางขุนเทียน

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, kapook, mcot, js100, infoquest, sanook, posttoday) ทวีตของ 5, 9, TNN, NBT, ไทยรัฐทีวี

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เผย กรมควบคุมโรคเร่งตรวจเชิงรุกให้ได้มากที่สุด สถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดี ส่วน อ.แม่สอด จ.ตาก ควบคุมการแพร่ระบาดดีมาก ทั้งจัดการตรวจเชื้อและตั้งรพ.สนาม พร้อมย้ำว่าจะขอเป็นผู้รับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรกเหมือนที่เคยยืนยันมาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ประเทศปากีสถานยินดีจะให้ visa on arrival สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางไปเที่ยวหากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นายอารยะ โจรนาถิชชากร ที่ปรึกษา รมช.สร. ระบุ รมช.สร.มีความห่วงใย อสม. จึงมอบหมายให้นำหน้ากากอนามัย พร้อม ส.ค.ส. 2564 มามอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา เผย การแพร่ระบาดรอบใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนไทย ผู้เสียชีวิตระลอกนี้ อายุไม่มากแต่พบว่า มีโรคประจำตัว ไม่แสดงอาการ และมีการติดเชื้อในครอบครัวมากกว่าการระบาดครั้งที่ผ่านมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, thestandard, thailandplus, nationtv, infoquest

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจออนไลน์พฤติกรรมตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ของประชาชน พบภาพรวมมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเองสูงถึง 87.7% โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สูงขึ้นถึง 94.8% รองลงมาคือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 90.9% กินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 90.1% การระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร 82.7% และระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก 80.7% และประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมั่นใจในมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-อ.ย. เผยวัคซีนที่นำมาใช้ในประเทศไทย ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับ อย. ด้วยการประเมินใน 3 เรื่องใหญ่ คือ คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ สำหรับวัคซีนโควิด 19 มีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติและทั่วประเทศมาช่วยประเมินและพิจารณา เพื่อให้ขั้นตอนเร็วขึ้นและเกิดการพิจารณาครบด้าน ขณะนี้มี 2 บริษัทที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน คือ แอสตราเซนเนกาและซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เผย สถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวและจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง โดยจังหวัดที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ เช่น ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง มีการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ติดตามตัวและกักตัวกลุ่มเสี่ยง

ประเด็นข่าว

ได้เร็ว ส่วนในสมุทรสาครยังทรงตัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุกจากกลุ่มแรงงานต่างด้าว แต่มองเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น ขณะที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ มีการติดเชื้อในชุมชนหลายพื้นที่ จึงต้องคัดกรองเชิงรุก โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว ขณะเดียวกันต้องจับตาสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะมาเลเซียที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน และเมียนมาที่ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อสูง ส่วนประเด็นการจ้องซื้อวัคซีน ขณะนี้รัฐบาลได้จ้องซื้อไปแล้วและจะทยอยนำเข้ามา แต่การจะนำมาใช้จะต้องผ่านการตรวจสอบว่าปลอดภัยมีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามธุรกิจ

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมยาและเวชภัณฑ์ช่วงโควิด 19 ว่า มียาฟาวิพิราเวียร์ 488,200 เม็ด บางส่วนทยอยจัดส่งไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ แล้ว และมีการตรวจติดตามคุณภาพของยาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดหาเพิ่มเติมอีกกว่า 100,000 เม็ด นอกจากนี้ อภ. ได้ทำการวิจัยและพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์เอง เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้ ขณะนี้การวิจัยพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการเสร็จแล้ว คาดว่า ก.พ. 2564 จะเริ่มทำการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 360,000 เม็ด สำหรับทดสอบประสิทธิผลการรักษา เพื่อยืนยันขึ้นทะเบียนกับ อย. ในเดือน ก.ย. 2564

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ: นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามธุรกิจ, js100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, nationweekend, springnews, TNN, INN, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook, thaigov)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม พร้อมทีมผู้บริหาร สธ. ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ขึ้นชม ขอบคุณ และให้กำลังใจทีมแพทย์-जनท. จ.ตาก สู้โควิด พร้อมกำชับทหาร-ตำรวจ เข้มงวดเรื่องการควบคุมพื้นที่ชายแดน

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า กทม.ยังเป็นจังหวัดที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ 2 หลัก เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ป็นปัญหาเฉพาะของเมืองใหญ่ การติดเชื้อมีหลายกลุ่มก้อน ทั้งจากสถานบันเทิง ตลาด หรือคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ซึ่งกทม.ได้ทำงานร่วมกับ ศบค. และ สธ. ค้นหาเชิงรุกเพื่อพยายามลดจำนวนผู้ติดเชื้อ

-โฆษก ศบค. ระบุ นายกฯ ผู้บริหารระดับสูงหลายกระทรวง ได้ประชุมทางไกลกับ ผู้ว่าฯ ตาก เรื่องความมั่นคงพื้นที่ชายแดน มีการสนธิกำลังทหารและตำรวจในการดูแล แบ่งการทำงานเป็น 3 ชั้น ชั้นนอกสุดตามแนวชายแดนเป็นการลาดตระเวน ชั้นในมีด่านตรวจของทหารและตำรวจ และมีการลาดตระเวน และชั้นในสุดดำเนินการโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในระดับชุมชน เพื่อสอดส่องดูแล สำหรับคนไทยที่อยากเดินทางกลับมีการเปิดช่องทางให้เดินทางกลับ ขณะนี้เข้ามาแล้ว 152 ราย พบติดเชื้อ 65 ราย ทั้งนี้ นายกฯ ขึ้นชม รพ.แม่สอด เป็นต้นแบบด่านหน้าสู้โควิดผ่านแนวชายแดน

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ ระบุ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลมีแหล่งเงินเพียงพอดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

-คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช เผย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร มีอาการใช้อีกครั้ง ตรวจพบติดเชื้อแบคทีเรียที่ทางเดินหายใจ ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและค้างท่อไว้ เพื่อดูดูแล แต่มีกำลังใจดี หลังได้ยินเสียงลูกสาวผ่านโทรศัพท์

-ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ เอาผิดหนุ่มรับเหมาก่อสร้างเดินทางจาก จ.อ่างทอง มาร่วมงานศพญาติใน อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ไม่กักตัว ไม่สวมหน้ากาก ตั้งวงดื่มเหล้า ก่อนทราบภายหลังว่าติดเชื้อโควิด มีผู้สัมผัสเสี่ยง 37 คน

-ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี สั่งปิดโรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยผ่อนผันให้สถานประกอบการที่มีผู้เข้าพักหรือเช่าที่พักต่อเนื่องระยะยาวดำเนินการต่อไปจนกว่าผู้เข้าพักจะออกจากห้องพักทั้งหมด แล้วค่อยปิด

-สสจ.อุดรธานี ส่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 25 คน สนับสนุนการปฏิบัติงาน รพ.สนาม ที่สมุทรสาคร

-ผู้ว่าฯ ยโสธร ส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินร่วมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนรพ.สนาม จ.สมุทรสาคร

-เพชรบูรณ์ ผุดโครงการ 'ป่าข้างบ้าน' แจกเบาะแสโควิด 19 เชื่อรู้มากกว่าคนในครอบครัว

-ม.ธรรมศาสตร์ เปิดตัวนวัตกรรมเอไอตรวจจับคนสวมหน้ากากช่วย ศบค.

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.แผนฉีดวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, mcot) ทวีต 5,9, NBT

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ และ ศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากกรมควบคุมโรค แถลงข่าวหลังการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด 19 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนในประเทศไทยตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ และเห็นชอบร่างคำสั่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้ 1. คณะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน 2.คณะทำงานด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 3.คณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ผูกอบรม และกำกับติดตามผล 4. คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการรับวัคซีน 5. คณะกรรมการด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 และ 6.คณะทำงานด้านวิชาการ โดยทั้งหมดจะริบหรือเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนทันตามกำหนดระยะแรกในเดือน ก.พ., มี.ค.และ เม.ย.นี้ ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนจะมี 2 ส่วนคือ 1.ลงทะเบียนตามบัญชีผู้มีสิทธิ และ 2.การสำรวจผู้ตกหล่นต้องเป็นไปตามความสมัครใจ หากไม่ตรงตามเป้าจะมีกรรมการพิจารณา เบื้องต้นการให้วัคซีนจะมีข้อกำหนดตามกลุ่มเป้าหมาย ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และคนท้องเพราะไม่ได้มีการทดลองในกลุ่มนี้ นอกจากนี้หลังให้วัคซีนแล้วต้องมีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ 4 สัปดาห์

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, INN, kapook, infoquest, thebangkokinsight) ทวีตช่อง 9, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. นำคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด เข้าพบนายกฯ พร้อมกล่าวว่า นายกฯ มอบนโยบายให้เร่งทำแผนฉัตรรวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ต้องบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ขอให้มั่นใจไทยมีความพร้อมจัดหาและมีการวางแผนให้ได้ผล และปลอดภัย กลับมาใช้ชีวิตปกติ เปิดประเทศโดยเร็วที่สุด พร้อมยืนยันรัฐบาลจะฉีดให้ประชาชนคนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง ไม่มีเหลือล้ม

2.ถุงมือยางมือสอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, TNN

-สทช. ร่วมกับ ออย. จับมือฉายาพิฆาตถุงมือยางและถุงมือไนไตรล์ฟ้าสภาพเหมือนใช้แล้ว บรรจุกล่องที่มีสัญลักษณ์ทางการแพทย์ เพื่อขายเป็นถุงมือยางยี่ห้อ NA ช่วงโควิดระบาด เตรียมส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน แนววิธีตรวจสอบถุงมือยางต้องดูให้ละเอียด

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ความเสี่ยงในการนำถุงมือยางเก่ากลับมาใช้ซ้ำ คือ คนงานที่คัดแยก ซัก เสี่ยงติดเชื้อโควิด ส่วนผู้ที่ใช้ถุงมือยางมือสองเสี่ยงได้รับเชื้อโรคจากการที่ถุงมือยืด หลวม

3.ความพร้อมของ อปท. จัดสรรงบฯ วัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, ผจก., ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, thansettakij)

-นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยกรณี รมว.สธ. สนับสนุน อปท. จัดซื้อวัคซีนเป็นเรื่องที่ดี เพราะท้องถิ่นสามารถใช้งบจัดซื้อได้และสนองความต้องการประชาชนได้ตรงจุด แต่การจัดซื้อดังกล่าวต้องชัดเจน มีระเบียบรองรับ เพื่อป้องกัน สตง. ตรวจสอบ และเรียกเงินคืนย้อนหลัง โดยอ้างว่าเป็นหน้าที่ สธ. หากให้ อปท. จัดซื้อวัคซีน รัฐต้องกำหนดราคากลาง มีวัคซีนเพียงพอไม่ขาดตลาดหรือถูกกักตุน ที่สำคัญต้องผ่านการรับรองจาก ออย. ไม่เป็นอันตรายหรือมีผลข้างเคียงผู้ที่ได้รับวัคซีนดังกล่าว

-กทม. เตรียมทุ่มงบฯ 10,000 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิดฉีดชาวทม.ประมาณ 5 ล้านคน

-นายกฯ เมืองพัทยาเตรียมจัดซื้อวัคซีนโควิดให้ประชาชน ใช้งบฯ 80 ล้านบาท

-นายกเทศมนตรีนครยะลา เผย มีความพร้อมหากรัฐให้เตรียมงบสำหรับจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชน คาดต้องใช้งบฯ 100 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ มีเพียงพอ

-ปลัดเทศบาลหาดใหญ่ เผย พร้อมดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 หาก ครม.เปิดให้ท้องถิ่นดำเนินการ งบฯ สำหรับเรื่องนี้ 200 ล้านบาท เพื่อบริการประชาชนในเขต 1 แสนคน

-นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ระบุ พร้อมจัดงบประมาณสนับสนุนวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 20,800 คน

-นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ระบุ พร้อมจัดหาวัดขึ้นให้ประชากร 33,783 คน ใช้งบฯ 33,783,000 บาท

-นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เผย เตรียมงบฯ ไว้ 50 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนโควิดฉีดให้ประชาชน 46,395 คน

4.ขึ้นทะเบียนต่างด้าว 3 สัญชาติกลุ่มผ่อนผัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ข่าวสด, thailandplus

-ก.แรงงาน เปิดให้นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งชื่อคนต่างด้าว (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่ต้องการจ้างผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 15 ม.ค.-13 ก.พ.นี้ ถ้าพื้นที่กำหนดไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำงานได้อีกต่อไป

5.จับนักพนันมั่วสุ่มช่วงโควิดระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv, 77kaoded

-ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ สั่งคุมเข้มกวดขันลักลอบเล่นพนัน วันวันกระจายเชื้อโควิด 19 มีการจับกุมนักพนันในพื้นที่ อ.หนองบัวแดง อ.แก้งคร้อ และอ.บำเหน็จณรงค์ กว่า 6 คดี ผู้ต้องหา 45 คน

6.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งแจ้งกรณีมีการนำชุดตรวจโควิด 19 แบบ Rapid Test มาจำหน่ายทางออนไลน์ พร้อมระบุว่าประชาชนสามารถซื้อมาตรวจเองได้เลย เป็นข้อมูลเท็จ ชุดตรวจ Rapid Test เป็นการตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 หรือไม่ ไม่แนะนำประชาชนซื้อใช้เอง ต้องตรวจและแปลผลโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น เพราะหากแปลผลผิดอาจแพร่เชื้อให้ผู้อื่นไม่รู้ตัว

7.ชาวบ้านทำพิธีไล่โควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ชาวบ้านภูมิลี อ.สังขจ. สุรินทร์ กว่า 50 คน ร่วมพิธีกรรมโบราณของชาวเขมรพื้นบ้าน "ปะ - โฉล - มะ - มิวัด" หรือ รำผีฟ้า โดยมีแม่หมอหรือแม่มดเข้าทรงเพื่ออัญเชิญเทพธิดาสังคีคีลีสีหิธิดูอาการเจ็บป่วย ขจัดปัดเป่าทุกขโศกโรคร้าย

8.เร่งสอบทากร 5 เดือนติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เดลินิวส์

-ผอ.รพ.ระยอง เผยถึงกรณีเด็กหญิงวัย 5 เดือนติดเชื้อโควิด แต่ไม่ทราบที่ติดเชื้อจากใคร เพราะพ่อแม่และผู้ใกล้ชิดตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค สันนิษฐานว่าติดเชื้อจากเจ้าหน้าที่ของรพ. จะขยายผลสอบสวนโรคต่อไป ขณะนี้อาการของเด็กเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ ยังอยู่ใน

ประเด็นข่าว

ความคืบหน้าของแพทย์อย่างใกล้ชิด

9.ผู้ช่วยโฆษก ศบค.คนใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แจงกรณีที่จะมีผู้ช่วยโฆษก ศบค. คนใหม่ คือ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ หรือ “หมอเบิร์ท” ว่า ต้องรอกระบวนการแต่งตั้งจากนายกฯ ส่วนหมอบุ๋มยังทำหน้าที่อยู่ พร้อมเตรียมปรับโฉมใหม่การแถลงข่าว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ทวิตเตอร์, ศูนย์ข้อมูล COVID-19, มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcoot, newtv, 77kaoded, posttoday, Nationtv, kaohoon, xinhuathai, Infoquest, positioningmag, woldmeters, thaiPBS)

-อิสราเอล ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนแล้ว 2 ล้านคน... **สิงคโปร์** รว.สธ. ยืนยัน วัคซีนโควิด 19 ต้องผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากสำนักงานวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งชาติสิงคโปร์ ก่อนนำไปฉีดให้ประชาชน ขณะนี้เริ่ม Pfizer-BioNTech ของสหรัฐฯ เท่านั้นที่ผ่านการรับรองแล้ว... **ตุรกี** ปรณ. รั่ววัคซีนซิโนแวคที่พัฒนาจากจีนโดสแรก... **บราซิล** พบยอดผู้ป่วยเกิน 6 หมื่นราย เสียชีวิตเกิน 1 พันราย 3 วันติดกัน... **ชิลี** รว.สธ. ประกาศพร้อมล็อกดาวน์หลายพื้นที่ หลังพบยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 36... **ฝรั่งเศส** เตรียมประกาศเคอร์ฟิว 15 วัน เริ่ม 16 ม.ค. นี้... **ออสเตรเลีย** บ. แอสตราเซนเนกาและม.อ็อกซ์ฟอร์ด เตือนไม่ให้ชะลอโครงการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด 19

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 94,256,102 ราย เสียชีวิต 2,016,234 ราย และรักษาหาย 67,305,817 ราย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ, newtv, nationtv, workpointtoday

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ ยิ่งเด็กอายุน้อยอัตราการหายใจเข้าต่อนาทียิ่งถี่มากขึ้นจึงมีความเปราะบางต่อผลกระทบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา ฝุ่นละอองเหล่านี้จะทำให้ลายเซลล์สมอง ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสติปัญญา การเรียนรู้ ความเป็นอยู่ และความสามารถในการประกอบอาชีพในระยะยาว แนะนำผู้ปกครองหลีกเลี่ยงพาเด็กไปทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยที่มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก ไม่มีช่องให้ฝุ่นลอดเข้าไปได้ ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 6 – 8 แก้วต่อวัน รับประทานผักผลไม้ อาหารที่มีประโยชน์ กรณีเด็กมีโรคประจำตัวควรดูแลอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, js100, TNN

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ระบุ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงเกินค่ามาตรฐาน และกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น โดยปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ทดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนทั่วไปให้สวมหน้ากากป้องกัน ลดระยะเวลาอยู่นอกอาคาร และเฝ้าระวังอาการตนเอง หากมีอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง หรือมีอาการผิดปกติทางร่างกายอื่น ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ช่วงหน้าหนาว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า อุณหภูมิที่ลดต่ำลงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พระสงฆ์อาพาธได้ง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะพระสงฆ์สูงอายุ เสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจ ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโรคโควิด 19 พระสงฆ์ควรรักษาสุขภาพด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติศาสนกิจข้างนอก ฉันทัดดาอาหารร้อน ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อที่จะได้มีภูมิคุ้มกันต่อโรค

-นพ.ชานี จิตตรีประเสริฐ ผอ.รพ.สงฆ์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาว ควรถวายปัจจัยจำเป็นที่ทำให้ร่างกายได้รับความอบอุ่น เช่น อังสะกันหนาว หมวกไหมพรม ถุงมือ ถุงเท้า เป็นต้น พระสงฆ์ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า ช่วงนี้หลายพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มใกล้เข้าสู่สภาวะปกติ ขอให้สื่อโอกาสทำบิกคลีนนิ่ง เก็บกวาดทำลายขยะให้เกลี้ยง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และให้เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" หากมีอาการป่วย ขอให้สวมหน้ากากอนามัย กินยาลดไข้ 1-2 วัน โดยให้กินยาพาราเซตามอล หลีกเลี่ยงกินยากลุ่ม NSAIDs เพราะหากเป็นไข้เลือดออก ยากลุ่มนี้จะส่งผลทำให้การรักษายุ่งยากและเสี่ยงต่อการทำให้มีอาการหนักมากยิ่งขึ้น หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์

โรคอุจจาระร่วง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ช่วงหน้าหนาวเชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อไวรัสที่มากับอาหาร น้ำ หรือน้ำแข็ง การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน และการสัมผัสผู้ป่วยหรือสิ่งของที่มีเชื้ออยู่แล้วนำเข้าปาก เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้ ขอให้ยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เลื่อนน้ำดื่ม น้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐาน ผู้ปกครองควรดูแลเรื่องอาหารของเด็กอย่างใกล้ชิด เนื่องจากข้อมูลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในปี 2563 จำนวนกว่า 8 แสนราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ประเด็นข่าว

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.บัญชา คำของ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชุมคกก.บริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 มีเป้าหมายให้ประชาชนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ร้อยละ 75 ในปี พ.ศ.2573 ด้วยยุทธศาสตร์ 5x5x5 กลุ่มวัย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ 5 ด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ได้แก่ ด้านระบบการศึกษา ด้านระบบธุรกิจสถานประกอบการ ด้านสวนสาธารณะ นันทนาการ สถานออกกำลังกาย และกีฬามวลชน ด้านสถานพยาบาลในระบบสาธารณสุข และด้านคมนาคมขนส่ง และ 5 ระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ได้แก่ ระบบกระบวนการ ระบบวิจัย ระบบติดตามประเมินผล ระบบพัฒนาศักยภาพ และระบบการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ปลดล็อคพีชกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกมธ. แฉหลังการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ว่า กมธ. ได้พิจารณาร่างฯ ทั้ง 8 มาตราเสร็จแล้ว คาดว่าในวันที่ 27 ม.ค. จะเข้าสู่การประชุมสภาในวาระ 2 และ 3 ในชั้นกมธ. มีการปรับแก้มาตราเดียวคือ มาตรา 2 เกี่ยวกับระยะเวลาการบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา จาก 180 วันเหลือ 90 วัน เพราะต้องมีระยะเวลาให้กับการออกกฎหมายรอง คือ พ.ร.บ.พีชกระท่อม ที่เป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยว และป้องกันการนำไปใช้เป็นสารเสพติด

-นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธาน กมธ. กล่าวว่า ข้อเสนอของร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ คือการนำพีชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 และยกเลิกบทลงโทษ ทำให้ประชาชนสามารถบริโภคได้โดยไม่มีผลผิด เว้นแต่นำไปผสมสารเสพติดชนิดอื่น และช่วงระยะเวลา 90 วันหลังพ.ร.บ. ประกาศใช้ ได้ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายโดยอนุโลมและใช้ดุลพินิจพิจารณา

ยาเคนมผง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เผยถึงกรณียาเคนมผง ว่า ผลจากแล็บของ ป.ป.ส. พบสารโคคาอีนแอมที่ใช่ทำยานอนหลับ เป็นสารควบคุมโดยออย. ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งจากรายงานการตรวจพิสูจน์ 5 ตัวอย่าง พบว่ามีความเข้มข้น 93-99% ผู้เสพ 1 คน ใช้สารดังกล่าวถึงคนละ 200 มิลลิกรัม สูงกว่าปกติ 20 เท่า จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต ได้สั่งการให้ ป.ป.ส. เร่งตรวจสอบที่มา ประสาน อย. ขอข้อมูลโรงงานที่ขออนุญาตเพื่อตรวจสอบ

-พ.ต.อ.ภูริส จินทรานันท์ ผกก.สน.สุทิสสาร เปิดเผยกรณีการเสียชีวิตของ น.ส.ลลิตา เทินสะเกษ อายุ 19 ปี จากการตรวจสอบในแชตไลน์ของผู้ตายพบว่าพูดถึงยาเสพติดตัวใหม่คือ "เคทะเลทราย" ที่มีฤทธิ์ร้ายแรงกว่า "เคนมผง" จากการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าเป็นคนละกลุ่มกับเหตุที่เกิดขึ้นที่ สน.วัดพระยาไกร ล่าสุด ตำรวจติดตามจับนายโต (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี พ่อค้าที่ขายยาเคนมผงให้ผู้เสียชีวิต สอบสวนอ้างว่ายาดังกล่าวเป็นของนายวัชระ เชียงฉิน ผู้ต้องหาคดียาเคนมผงของ สน.วัดพระยาไกร

-พล.ต.ท.ภักพงษ์ พงษ์เกษตรรา ผบช.น. กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากการเสพยาเคนมผง 9 ราย รักษาอยู่ในรพ. 5 ราย รักษาตัวแล้วกลับบ้านได้ 9 ราย เหตุเกิดท้องที่ สน.วัดพระยาไกร สน.บางโพธิ์งาม สน.สุทิสสาร สน.โชคชัย จับกุมผู้จำหน่ายและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวม 8 ราย คดีอยู่ระหว่างสืบสวนหาเครือข่ายและความเชื่อมโยงผู้จำหน่ายโดยเฉพาะในเฟซบุ๊ก

-พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผบช.น. เผย ที่เรียกว่า ยาเคนมผงเพราะมีลักษณะเป็นผงสีขาวและมีส่วนผสมของโคคาอีนแอมเป็นตัวช่วยทำให้หัวใจเต้นช้า เสพได้ปริมาณมาก และทำให้ยาเสพติดมีฤทธิ์รุนแรงยิ่งขึ้น ยาเคทะเลทรายต่างกับยาเคนมผง คือ เป็นก้อนมีสีน้ำตาล แต่ยังไม่มีการเห็นยาเสพติดของจริง น่าจะเป็นชื่อเรียกที่ผู้ค้าตั้งชื่อขึ้นมาเอง

จนท.สาธารณสุขขโมยรถ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรารค์ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี พ.ต.อ.ชาญชัย อินนรา ผกก.สส.บก.ภ.จว.อุบลราชธานี และชุดสืบสวน ร่วมแถลงข่าวการจับกุม นายเริงฤทธิ์ จารุเกษม อายุ 45 ปี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ดอนมดแดง พร้อมของกลาง รถกระบะยี่ห้อฮิซุซุรุ่นดีแมคซ์ ให้การว่า ธุรกิจทัวร์ขาดทุน มีหนี้กว่า 4 ล้านบาท จึงตระเวนขโมยรถตามเส้นทางมีสอง ด้าน นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.อุบลราชธานี ในฐานะผู้บังคับบัญชาเตรียมตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และให้ออกจากราชการ